

Bách Việt trong lòng Đồi Việt (Phần 1)

Tác Giả: Nguyễn Xuân Phác

Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 14:02

Đäng nhä Phạm Việt Châu, tác giả “Trăm Việt Trên Vùng Đänh Miền”

Läi näi đäu: Läch sä Đäi Việt thäi kä häu Hán thuäc ghi đäu sä xuät hiän đäa mät sä dòng hä Trung Hoa xuäng phäng nam läp nghiäp và làm thành đäng nghiäp nhä Tän Lý, nhà Trän, nhà Hä và nhà Tây Sän. Bài viết näy nhäm giäi thích hiän đäng näy và xät läi quan đä mä chä cäa các sä gia trä óc đäy.

Ngäi Việt chúng ta thäng cho räng mäi hình thäc văn hoá và con ngäi phát xuät tä phäng bäc cäa Việt Nam, đäc biät là tä vùng Hoa Nam cäa Trung quäc, đäu thuäc vä Trung Hoa. Chúng ta vän gäi chung ngäi Quäng Đông, Phúc Kiän, Triäu Châu, Häi Nam, Hä (Hakka) là ngäi Täu hay ngäi Hoa, kä cä toàn bä ngäi dân säng ä nhäng vùng này cách đây hàng mäng ngàn năm cũng là ngäi Täu. Chä “Täu” hay “Hoa” hàm ý nghĩa hä là nhäng ngäi khác chäng väi dân täc Việt. Hä là ngäi Trung Hoa, hay ngäi Hán.

Quan đä mäy träng cä hät sai läm vä mät läch sä và phát triän đäa lý cäa dân täc và đät näc Việt và Trung Hoa. Läch sä hình thành cäa Trung Hoa hiän đäi gän liän väi läch sä xâm läng länh thä và đäng hoá dân täc Việt ä phäng nam. Mäc dù trong 60 năm qua, mät sä nhà nghiên cäu đä nä läc đät läi vän đä văn hoá cũng nhä läch sä cä đäi cäa Việt Nam, sä thiäu nhän thäc vä läch sä ä täng länh đä đät näc làm cho chúng ta có nhän đänh sai vä nguän gäc chäng täc cäa ngäi Trung Hoa. Sä thä näy täo cho Hoa Kiäu säng täi Việt Nam mät mäc cä mätâm lý chäng täc khó häi nhäp vào cäng đäng dân täc. Sä nhäm län näy täo nhiäu bät läi cho nän kinh tä và văn hoá näc nhà. Bên cänh đó näc Trung Hoa to län vä dân sä län đät đäi không thä nào bä qua viäc vän đäng thành phän ngäi Hoa sinh säng ä näc ngoài đä biän hä thành “khúc ruät ngàn đäm” làm công cä phäc vä cho chính quyän Hoa Läc.

Quan đä mäy sai läm näy cäa ngäi Việt đäi väi ngäi Hoa phát xuät tä quá trình đäng hoá quá lâu cäa ngäi Hán đäi väi các dân täc Bách Việt täi vùng Hoa Nam. Đäng thäi nó phát xuät tä nhäng nhän đänh sai läm vä läch sä cäa các triäu đäi träng đäy.

Ngày nay nhäng nä läc khám phá vä läch sä và đäa lý miän Hoa Nam cä đäi, cũng nhä nhäng nghiên cäu vä chäng täc đäa trên DNA đä chiäu nhäng ánh sáng mäi giúp chúng ta đät läi mät sä vän đä cä bän vä chäng täc và läch sä. Nhäng nhän đänh cä bän näy sä là nän täng lý luän giúp chúng ta có mät cái nhìn häp lý hän vä sä häc näc nhà, mät chính sách ngoäi giao đäa vào văn hoá đäng chäng väi các näc Đông Nam Á và các đäo quäc ä Thái Bình Đäng, và

Bách Việt trong lòng Địch Việt (Phần 1)

Tác Giả: Nguyễn Xuân Phác
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 14:02

một sách lịch văn hoá đßi vßi ngßi Hoa đang sinh sống tßi Việt Nam.

Đßa Lý Bách Việt miền Hoa Nam thời cß đßi

Sß hißn đßi nßa văn minh Bách Việt thời Thßng Chu trong lịch sử Trung Hoa đß cß đánh đßu bằng câu chuyện sß giß Việt Thßng ß phßng nam đßm Bßch Trß và Rßa sống ngàn năm đß cßng dâng cho vua nhà Chu là Chu Thành Vương. Đó là lßn đßu tiên sß Trung Hoa ghi nhßn dân tộc Việt ß phßng nam.

Đßa lý nhà Chu bßy giß chß kéo dài tßi sông Hoàng Hà. Đßn thời Chißn Quốc, khoßng 500 trß c công nguyên, một số dân tộc ß Nam Trung Hoa mới xuất hiện trong sß Trung Quốc. Nßi bßt nhßt là các tộc Sß, Ngô và Việt.

Đßn đßi Tßn Hán (256-195 TCN), khi các tộc Sß, Ngô, Việt bß Tßn Thủy Hoàng sát nhập vào Trung Hoa, phía nam tộc Sß vẫn còn là chủ quyền của các dân tộc Bách Việt hoàn toàn đß lập và tßch. (Xem bßn đß Trung Hoa thời Tßn Thủy Hoàng. Nhß thß cho đßn khoßng 195 năm TCN, một vùng đßa lý to lßn miền Hoa Nam ngày nay là lãnh thổ của các gißng dân Việt.

Truyßn thuyết cho rằng rằng dân tộc Việt phát xuất từ Đßng Đình Hoàng miền Lĩnh Nam. Sách Lĩnh Nam Chßch Quái của Trần Thế Pháp ß thß kß 15 kß Truyßn hß Hoàng Bàng như sau:

“Đß Minh cháu ba đßi hß Viêm Đß Thßn Nông sinh ra Đß Nghi, sau nhân đi tußn về phía Nam đßn núi Ngũ Lĩnh lấy đß cß con gái bà Vß Tiên rßi tß vß, sinh ra Lạc Tßc. Tßc dung mạo đoan chính, thông minh phúc hậu, Đß Minh rßt lấy làm lß, mußn cho nßi ngôi mình.

Ngũ Lĩnh là năm rằng núi lßn ß Nam Trung Hoa thuộc miền Lĩnh Nam. Miền Lĩnh Nam đß cß sß tây phßng vßt nhß sau “Lĩnh Nam là vùng đßt phía nam của rằng Ngũ Lĩnh gồm các rằng Đß Dß /Đßu Lĩnh, Kß Đßn Lĩnh, Đß Bàng Lĩnh, Manh Chß Lĩnh và Việt Thành Lĩnh. Vùng này gồm các tộc Qußng Đông, Qußng Tây, Hß Nam và Giang Tây của Trung Hoa hiện đßi. Vùng này do dân Bách Việt sinh sống và là tổ qußc của dân Nam Việt cß đßi”

Bách Việt trong lòng Đồi Việt (Phần 1)

Tác Giả: Nguyễn Xuân Phác
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 14:02

Tác giả Việt Sĩ Thông Luận cho rằng, sau khi mất bờ cõi Thái Sơn (tên gọi của Đông, bắc Trung Hoa), Con cháu Thiên Nông đã rút quân về Đồi Việt xây dựng căn cứ để văn hoá mới cho dân Việt. Tên gọi của Đồi Việt là Xi Vu là tên gọi Thái Sơn và sau ba năm chiến đấu chống tù trưởng của họ Hán là Hiên Viên, quân của Xi Vu tan rã và từ đó, dân Việt mất căn cứ để văn hoá Thái Sơn. Hiên Viên chiếm được Thái Sơn lên ngôi là Hoàng Đế. Ngày nay, dân tộc Việt còn câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để ghi nhớ cái nền văn hoá của dân Việt.

Khi Lưu Bang cướp ngôi nhà Tần ở phương bắc, thì phương nam, Triệu Đà đã thống nhất được các nước Bách Việt trong đó có các nước Âu Lạc của tổ tiên chúng ta để lập ra nước Nam Việt. Đó là cuộc thống nhất Bách Việt lần thứ nhất. Nhà Triệu truy cập ngôi được 4 đời thì bị nhà Hán xâm chiếm và miền Lĩnh Nam bị bắt thuộc về đó.

Đến thời kỳ Hai Bà Trưng, 40 năm sau công nguyên, Hai Bà đã chiếm lại toàn vùng Hoa Nam. Sĩ viết: “Các quốc Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trưng tiếp lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương.” Đây là cuộc thống nhất Bách Việt lần thứ hai.

Do đó, khi truy tìm nguồn gốc Bách Việt của dân tộc Việt cần để ý các vấn đề sau đây:

- Thời kỳ đầu cho đến khi nhà Triệu mất ngôi (111 TCN), dân tộc Việt đã chiếm lĩnh miền Hoa Nam. Mất sự thống trị của Việt giáp biên giới với nhà Chu thống trị được để tiếp tục trong sách Trung Hoa, đó là Sở (Kinh Việt), nước Việt (vùng Việt Vương Câu Tiễn), Ngô Việt (vùng Ngô Phù Sai). Khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, các nước Việt trên bản đồ sáp nhập vào nhà Tần. Còn các nước Việt khác như Âu Việt, Mân Việt, Thái Việt, Điền Việt, Lạc Việt, Việt Thục và một số nước Việt khác phía nam vẫn còn giữ được nền độc lập.

- Cần nghiên cứu thêm nguồn gốc của chữ ngữ ở Kinh. Các sách Trung Hoa dùng chữ “ngữ ở Kinh” để nói đến dân tộc Sở và một số dân tộc phía nam sông Hoàng Hà. Tuy nhiên ngày nay ngữ ở Việt là ngữ ở Kinh để phân biệt ngữ ở Việt với ngữ ở thuộc chế độ khác.

- Cần xem khám phá của Stephen Oppenheimer tác giả Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia (Đồi và Đàng ngoài Phương Đông: Lạc Đồi và Chìm của Đông Nam Á) để thấy nền văn minh Hoa Nam trải dài xuống Đông Nam Á và các hải đảo Thái Bình Dương.

Bách Việt trong lòng Đồi Việt (Phần 1)

Tác Giả: Nguyễn Xuân Phác
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 14:02

Các dân tộc như Mân Việt, Ngô Việt, Âu Việt gồm các bộ tộc, Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Hä, Häi Nam, Đài Loan, Thái, Nam Dương và các tộc dân ở vùng đồi ở Thái Bình Dương đều có nguồn gốc Bách Việt.

- Do các dân tộc Bách Việt đã sinh sống ở miền Hoa Nam trước khi vùng này bị Tộc Hán xâm lược, dân Việt phần lớn là chủ nhân ông nền văn hoá thời kỳ đầu. Các khám phá khảo cổ về văn minh Hoa Nam trước thời Tộc Hán và Hán thuộc phần đầu tiên coi là chủ yếu của văn minh Việt, chứ không phải là của Hán tộc. Nguồn gốc Việt của phần lớn coi đó là di sản của Việt tộc và phần lớn nhận được lợi ích quyên văn hoá của mình.

- Các nhà nhân chủng học Đài Loan gần đây đã tìm cách phân tích lợi ích nguồn gốc Bách Việt của người Đài Loan như Phúc Kiến (Minnan, có lẽ là Mân Việt) và Hä (Hakka) là hai giống dân đông nhất trên đồi. Hiện nay có nhiều nghiên cứu về DNA đã xác định quan hệ chủng tộc của các dân tộc Bách Việt. Công trình nghiên cứu về nguồn gốc chủng tộc đưa vào gen di truyền (DNA) của M. Liu thuộc Mackay Memorial hospital và đồng tác giả Viện Nghiên cứu Sức Khỏe quốc gia của Đài Loan tài trợ chủng minh là các giống dân miền Hoa Nam, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương có liên hệ gen di truyền khác biệt với chủng tộc Hán ở miền bắc.

Những nỗ lực của các nhà văn hoá Việt nam hiện đại cùng với những khám phá về nhân chủng học đưa vào di truyền học đã chiếu ánh sáng vào lịch sử nội giống Bách Việt. Ánh sáng lịch sử này giúp chúng ta có nền tảng trung thực hơn. Thông hiểu đồng thời lịch sử và văn hoá dân tộc, chúng ta mới có được nền tảng làm hành trang cho hành trình dân tộc vào thế kỷ 21.

Vấn đề nguồn gốc Tào lập đế quốc Đồi Việt

Sau khi đã xác định được cơ sở lý văn hoá vùng Bách Việt chúng ta hãy trở về với một bí ẩn lịch sử của dân tộc ta. Đó là tộc nhà tiên Lý (Lý Nam Đồi) đến nhà Tây Sơn, một số các triều vua lên ngôi của sách của ta cho là có gốc từ Tào.

Vào Lý Nam Đồi, sự gia Truyền Truyền Kim viết: “Lý Bôn, có nguồn gốc là Lý Bí, vốn dòng dõi người Tào. Tiên ông đến Tây Hán phần lớn tránh loạn chạy sang Giao Châu, đến lúc bị giết là bị giết, thành ra nguồn gốc bị xóa.”

Bách Việt trong lòng Địch Việt (Phần 1)

Tác Giả: Nguyễn Xuân Phác
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 14:02

Vòng dòng dõi nhà Trần, Địch Việt Sơ Toàn Thế viãt vã gia phác của vua Trần Thái Tông như sau: “trãc kia tã tiên vua là ngãi đãt Mãn, (có ngãi nói là Quã Lâm), có ngãi tên là Kinh, đãn hãng Tãc Mãc phã Thiên Tãng, sinh ra Hãp, Hãp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thãa, đãi đãi làm nghã đánh cá. Vua con của Thãa, mã hã Lê ... (ĐVSKTT tr. 159)

Vã Hã Quý Ly, Địch Việt Sơ Ký toàn Thế viãt: “Quý Ly, tã là Lý Nguyên, tã suy tã tiên là Hã Hãng Đãt vãn Chiãt Giang, đãi Hãu Hán, thãi Ngũ Quý sang làm thái thú Diãn Châu.” (ĐVSKTT tr 293).

Vã nhà Tây Sơn, Việt nam Sơ Lãc của Trần Trọng Kim viãt: “Nguyên tã bãn đãi của Nguyễn Nhãc là hã Hã, cùng mãt tã vãi Hã Quý Ly ngày trãc...” (VNSL Trần trọng Kim tr. 144).

Nhã thã thì có ít nhãt là bãn triãu đãi nhã Tiãn Lý, Trần, Hã, Tây Sơn đãu là ngãi gãc ã phãng bãc và xuãng phãng nam lãp nên đã nghiãp.

Phãi chãng nhãng vã lãp nên các triãu đãi nãy là ngãi Hán?

Đã giãi đãp bài toán lãch sã nãy chúng ta phãi xét lãi hiãn tãng phãc hoãt của Việt tính hay ý thãc Việt hay căn cãc Việt tãc ã các triãu đãi nói trên.

Sã phãc hoãt của Việt tính trong thãi kã Bãc thuãc

Tã khi cuãc kháng chiãn chãng quân Hán xâm lãc của Lã Gia và Triãu Đãng Vãng thãt bãi (111 TCN) đãt Nam Việt bã nhà Hán chiãm đãng và danh xãng Việt đã bã linh lãc bãi quá trình đô hã và đãng hoá. Tã thãi kã Hán thuãc trã đãi, danh xãng Việt đã biãn mãt trong các sách sã của Trung Quãc, và đãc thay thã bãng hai chã An Nam và Giao Chã.

Khoãng cách thãi gian giãa Lã Gia và Lý Bôn là hãn 650 năm. Tãi sao khi Lý Bôn (544) lên ngôi ông lãy đã hiãu là Nam Việt Đã? Ý thãc Việt trong đã hiãu đó ã đãu ra?

Bách Việt trong lòng Địch Việt (Phần 1)

Tác Giả: Nguyễn Xuân Ph&#c
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 14:02

Lịch sử chiếm đóng miền miền Lĩnh Nam của nhà Hán đi liền với những nỗi đau của dân tộc Việt và những cuộc đàn áp khốc liệt. Suốt hai ngàn năm, của danh Lĩnh Nam bị u tối ng cho tinh thần chng lli Hán hoá. Ngòi dân miền ngy đ&#c gọi là “Lc L&#ng” hay “C&#ng L&#ng” nghĩa là dân cng c. (theo Lê Văn Siêu và Lý Đông A).

Khi s gia Trần Trần Kim viết: “T tiên (Lý Bôn) đ&#i Tây Hán ph&#i tránh lo&#n ch&#y sang Giao Châu.” ng&#i đ&#c s&# ph&#i hi&#u r&#ng “Lo&#n” là những cuộc n&#i d&#y c&#a dân b&#n đ&#a n&#i lên đánh đ&#i chính quy&#n đô h&# ph&#ng b&#c. Những ng&#i dân th&#ng ch&#y lo&#n thì tr&# v&# quê cũ khi hoà bình đ&#c tái l&#p. đ&# đây t&# tiên Lý Bôn ch&#y lo&#n mà ph&#i b&# x&# đi luôn, đi t&#n đ&#n đ&#t Giao Ch& cách đó c&# ngàn d&#m đ&# l&#p nghi&#p. Nh&# th&# thì t&# tiên không ph&#i là h&#ng dân th&#ng. Chúng ta có th&# suy di&#n r&#ng, t&# tiên Lý Bôn là những ng&#i lãnh đ&#o phong trào kháng chi&#n và h&# đã ph&#i b&# x&# ch&#y tr&#n đ&# tránh s&# tr&#ng ph&#t c&#a tri&#u đình sau khi cuộc kháng chi&#n th&#t b&#i.

Đây là lý do h&#p lý nh&#t đ&# gi&#i thích s&# ki&#n dòng h&# Lý Bôn đã đi v&# ph&#ng Nam. Khi đã đ&#nh c&# đ&# Âu Lc, dòng h&# ngy v&#n p&#p tinh th&#n Ph&#c Việt t&# th&# h&# ngy qua th&# h&# khác. Ch&# b&#ng s&# xác đ&#nh đ&#c quan h&# gi&#a Bách Việt và Lý Bôn chúng ta m&#i hi&#u đ&#c t&#i sao ý th&#c Việt đã đ&#c ph&#c ho&#t trong phong trào đ&#c l&#p c&#a nhà Ti&#n Lý. Nếu nói “Lý Bôn là dòng dõi ng&#i Tàu” nh&# s&# gia Trần Trần Kim viết, thì e r&#ng chúng ta không gi&#i thích đ&#c hi&#n t&#ng ph&#c ho&#t danh x&#ng Việt đ&# th&#i k&# đó. (còn tiếp)